

BÁO CÁO
Kết quả công tác chuyển đổi số Quý I năm 2024
của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Quý I/2024, Sở Giao thông vận tải đã triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản, chỉ đạo của UBND tỉnh về chuyển đổi số, gồm: Kế hoạch số 324/KH-UBND ngày 13/7/2021 về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 364/KH-UBND ngày 22/6/2022 về phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 11/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2024...

Sở Giao thông vận tải ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 01/KH-SGTVT ngày 02/01/2024 về chuyển đổi số của Sở năm 2024. Theo đó, Sở Giao thông vận tải xác định mục tiêu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt được trong thời gian vừa qua để từng bước thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 433-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 111- NQ/TU của Tỉnh ủy và một số văn bản của tỉnh, của Bộ Giao thông vận tải giao. Sở tiếp tục xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số trong lĩnh vực Giao thông vận tải mang tính tổng thể, toàn diện, có mô hình hoạt động được thiết kế, vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số của tỉnh để đưa hoạt động của Sở Giao thông vận tải lên môi trường số, đảm bảo an toàn thông tin; phát triển kinh tế số, xã hội số, thay đổi mô hình quản trị tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp cũng như nâng cao hiệu quả làm việc của công chức, viên chức của Sở.

- Ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 22/KH-SGTVT ngày 01/02/2024 của Sở Giao thông vận tải về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” năm 2024. Sở Giao thông vận tải xác định mục tiêu, nhiệm vụ tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức và tạo sự lan tỏa đến toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Sở về ý

nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06; phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay, chung sức, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu năm 2024; tạo tiền đề tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu Đề án 06 của Chính phủ các năm tiếp theo...

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao của ngành

- Trong quý I/2024, Sở Giao thông vận tải đã tiếp **3.689** hồ sơ, trong đó đã giải quyết trước hạn **2.662** hồ sơ, **955** hồ sơ giải quyết đúng hạn, **68** hồ sơ đang giải quyết trong hạn, hồ sơ chậm muộn: **04** hồ sơ. *(Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông danh sách của Sở GTVT có 33 hồ sơ quá hạn trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Ngày 12/3/2024 Sở đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra các hồ sơ. Kết quả việc đồng bộ giữa 02 phần mềm thời điểm đó chưa thực hiện xong. Chính thức Sở có: 04 hồ sơ chậm muộn. Giám đốc Sở đã triệu tập các phòng, cá nhân liên quan yêu cầu giải trình, kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc).*

- Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4: Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là **2.061** hồ sơ; dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: **730** hồ sơ.

- Về triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích: Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là **2.026/3.689** đạt tỷ lệ **54,9%**;

- Tỷ lệ trao đổi văn bản giữa các CQNN dưới dạng điện tử đạt 100% (trừ văn bản mật);

- 100% báo cáo trên hệ thống báo cáo của tỉnh và của Chính phủ được hoàn thành đúng thời gian quy định;

- Xây dựng ban hành xong Kế hoạch chuyển đổi số của Sở năm 2024 và Tổng hợp báo cáo về chuyển đổi số theo quy định;

- Đã ban hành quy định về quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với giải quyết từng TTHC các cấp; tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để xây dựng, hoàn thiện, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đang xây dựng các quy trình nội bộ khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung theo quy định;

Tuyên truyền về công tác chuyển đổi số trong các hội nghị giao ban của Sở đồng thời tạo đường link <https://sgtvt.bacgiang.gov.vn/chuyen-doi-so> tuyên truyền chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

3. Kết quả thực hiện chuyển đổi số

Sở Giao thông vận tải đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 01/KH-SGTVT

ngày 02/01/2024 về chuyển đổi số của Sở Giao thông vận tải năm 2024 cụ thể:

Xây dựng và triển khai HTTT Giao thông vận tải, bao gồm:

Đối với phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông: Căn cứ thực hiện theo Kế hoạch số 324/KH-UBND (chưa được cấp kinh phí)

Quản lý cấp phép cho xe ô tô vận tải;

Quản lý cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương;

Quản lý và cấp phép đào đường, vỉa hè Số hoá hình thành CSDL Giao thông vận tải;

Quản lý duy tu;

Đối với phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông: Căn cứ thực hiện theo Kế hoạch số 324/KH-UBND (chưa được cấp kinh phí)

Xây dựng CSDL ngành GTVT; cập nhật thông tin CSDL ngành Giao thông vận tải trên nền GIS dùng chung tỉnh Bắc Giang.

Cập nhật thông tin lớp CSDL ngành Giao thông vận tải trên nền GIS dùng chung tỉnh.

Xây dựng và chuẩn hoá CSDL hiện trạng hạ tầng giao thông: Nhiệm vụ mới (Đã được cấp kinh phí đang triển khai thực hiện)

Xây dựng CSDL kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến tỉnh bằng phương pháp khảo sát, thu thập dữ liệu thực địa và số hoá các hồ sơ hạ tầng kỹ thuật phục vụ QLNN và cung cấp CSDL hạ tầng giao thông cho Hệ thống giao thông thông minh và đô thị thông minh của tỉnh

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả nổi bật đạt được

- Sở Giao thông đã ban hành 06 tờ trình¹, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giao thông vận tải.

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thực hiện nghiêm túc tăng cường lập hồ sơ

¹ Tờ trình số 14/TTr-SGTVT ngày 07/3/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Bắc Giang; Tờ trình số 16/TTr-SGTVT ngày 08/3/2024 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải; Tờ trình số 17/TTr-SGTVT ngày 08/3/2024 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải; Tờ trình số 20/TTr-SGTVT ngày 12/3/2024 công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải; Tờ trình số 21/TTr-SGTVT ngày 12/3/2024 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực đường sắt thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Tờ trình số 22/TTr-SGTVT ngày 12/3/2024 Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải.

công việc trên phần mềm QLVB&ĐHCV. Thực hiện đăng ký cho công chức, viên chức và người lao động tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số năm 2024 do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức...

2. Khó khăn

Kiến thức về chuyển đổi số của một số cán bộ, công chức còn hạn chế nên công tác tham mưu và triển khai thực hiện chuyển đổi số còn khó khăn, hiệu quả có mặt còn hạn chế.

III. NHIỆM VỤ THỜI GIAN TIẾP THEO

1. Bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ, Sở Thông tin và truyền thông, tập trung triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác cải cách hành chính, Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2024, Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC nhà nước năm 2024, Kế hoạch rà soát, kiểm tra văn bản QPPL năm 2024; tập trung cao tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024,...

2. Thường xuyên rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết, đơn giản hoá TTHC, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết TTHC tại Sở. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

3. Đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, công tác gửi nhận văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số; áp dụng hệ thống ISO, ứng dụng phần mềm, liên thông, chia sẻ dữ liệu, nâng cao hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tại Sở.

IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm, tạo điều kiện phối hợp giải quyết dứt điểm việc đồng bộ giữa phần mềm giải quyết thủ tục hành chính của Bộ GTVT liên thông với phần mềm của tỉnh Bắc Giang.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số I năm 2024 của Sở Giao thông vận tải trân trọng gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở TTTT (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tùng